

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิด 31.84 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 31.80-31.95 บาท

\*บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.84 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย จากระดับปิดตลาดในสิ้นสัปดาห์ก่อนที่ 31.87 บาท แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบวันนี้ 31.80 - 31.95 บาท

\*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้เปิดที่ระดับ 31.84 บาท แข็งค่าขึ้นบ้าง จากปิดสิ้นสัปดาห์ก่อนที่ 31.87 บาท เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่า เซนต์ิเม้นท์ตลาดโลกดีขึ้น พัฒนาการที่ดีของ Trade war บวกกับราคาน้ำมันยังปรับขึ้น

โดยตลาดหันมาให้ความสนใจกับ Brexit มากขึ้น การเจรจาจะเลื่อนจาก 12 เม.ย. เป็น 30 มิ.ย. ปีนี้หรือไม่ ยังต้องรอดูผลการประชุมฟรังก์นี้ว่าจะยืดเวลาให้เท่าไร

อย่างไรก็ดี แรงกดดันเงินบาทแข็งค่าน่าจะหมดลง ทำให้แนวโน้มค่าเงินบาทน่าจะอยู่ในทิศทางอ่อนค่าได้มากขึ้น เพราะจากช่วงหลังกลางเดือนเม.ย. ปีนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนมิ.ย. นี้จะเริ่มเห็น Fund Flows ไหลออกจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนให้นักลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเงินส่วนนี้มีมูลค่าประมาณ 9 หมื่นล้านบาท ในปีก่อน

สำหรับ Trade war แม้จะมีพัฒนาการที่ดี แต่ตลาดเริ่มกังวลว่าเมื่อสหรัฐเจรจากับจีนจบจะต่อเนืองไปที่ประเทศอื่นๆ อาทิ อินเดีย หรือ ยุโรป เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งการเสียเปรียบดุลการค้าสหรัฐกับยุโรปอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์

\*คาดกรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทวันนี้ น่าจะอยู่ในกรอบแคบที่ 31.80 - 31.95 บาท

\*นอกจากนี้ ตลาดยังติดตามการประชุม ECB คาดว่าน่าจะคงดอกเบี้ย คงท่าที่ผ่อนคลายนโยบายการเงินอยู่ต่อไป และอาจมีนโยบายเศรษฐกิจบางอย่างออกมาดูแลเศรษฐกิจ รวมถึงติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของจีน ในเรื่องการส่งออกและนำเข้า

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.99 จากศุกร์ 97.30

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 438.62 ล้านบาท

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 640.97 ล้านบาท

\*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์เท่ากับ 31.884 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้